

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

ให้เห็นใจนายกฯ

ผู้กำกับ จากหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย คอลัมน์วิจารณ์ธรรม ประจำวันที่ ๑๔ ก.ย.
๔๗ หัวข้อเรื่องว่า

อย่าตลบตะแลงกับพระ?

เรื่องความขัดแย้งกรณีแต่งตั้ง คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชยังไม่จบ
ขณะเดียวกันมีสื่อใส่ไฟ เพื่อหมายเผาผลาญให้พระพุทธานามอดใหม่เป็นจุดก็ยังไม่ละ
ความพยายามอีกเช่นกัน

ดังจะเห็นได้ว่าการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ณ ห้องประชุม
พระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็ยังมีคนบางคนเที่ยวหยิบยก
เอาประเด็นการว่าจ้างให้พระป่าออกมาเคลื่อนไหวเข้าไปเสียมเพื่อให้สงฆ์แตกจากกัน

แต่ว่าหลักฐานลอยๆ ที่ผู้ไม่ปรารถนาดีนำเข้าไปแฉในที่ประชุมมส. นั้นค่อนข้างจะ
ไม่มีน้ำหนัก สื่อสายศาสนาหลายฉบับจึงไม่กล้าจับเอามาเป็นประเด็นข่าวทางหน้า
หนังสือพิมพ์ ประกอบกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ผู้ทำหน้าที่เป็นองค์ประธานในที่ประชุมก็
ไม่ได้ให้ความสำคัญกับหลักฐานอันหละหลวมนี้มากนัก

ลิ่มที่ตอกให้สงฆ์ต้องแตกเป็นเสี่ยงจึงเป็นเพียงแค่วัสดุไม้หุ่นผุๆ

สมองหนา (อ่านว่าหนา) ปัญญาธิม

ใครจะบอกรู้ได้ว่าคุณเจ้าอย่างพระครูอรุณกิจนันทคุณ พระวิปัสสนา
จารย์สายวัดป่าแห่งวัดป่าดอยลับงา กำแพงเพชร ที่ทางบ้านมีฐานะร่ำรวยถึงขั้นบริจาค
ที่ดินจำนวนหลายสิบไร่ให้แก่พระศาสนา ได้สร้างวัดป่าภูริทัตโตจนยิ่งใหญ่สวยงาม จะเห็น
แก่อามิสสินจ้างด้วยเงินเพียงแค่อำนาจบาตร พันบาท ดังที่ได้นำหลักฐานไปแฉในที่ประชุม
มส.

ยังพยายามเสียมสงฆ์ให้แตกกันไม่หยุดไม่หย่อน

ช่างงามหน้าท่านพ่อใหญ่ใจเสียจริง ๆ ที่ยังเอ่ยปากชมนักชมหนากับคนคนนี้ ทั้งยัง
กล่าวยกย่องว่าสนิทชิดชอบกันอยู่นั้นอย่างนี้

มีนำเล่าหลักฐานที่พระวัดป่าท่านยกไปให้พิจารณาเป็นกระบุงถึงในทำเนียบรัฐบาล
ถึงได้ไม่มีความหมาย สิ่งที่พระสงฆ์องค์เจ้าเสนอเข้าไปไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแล

ชักซ้ายชักขวาอดอดเหมือนเรือเกลือ

อย่างน้อยท่านพ่อใหญ่จิวฟังจะได้คิดบ้างว่า ท่านเองเป็นผู้ออกมารับปากกับพระป่า
อยู่หลายครั้งว่าจะดำเนินการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ และที่สำคัญครั้งล่าสุดถึงกับให้คนสนิทไป
กราบนิมนต์ให้คณะพระวัดป่าเข้าไปแจงปัญหาให้ทราบ ถึงห้องทำงานภายในทำเนียบ
รัฐบาล

รับปากกับพระไว้อย่างไรก็ควรจะรักษาสัจจะให้เป็นไปตามนั้น อย่าปล่อยให้น้ำมัน
กลิ้งอยู่บนใบบอนทุกวันๆ ควรระวังเอาไว้เป็นผู้ใหญ่ประเภทเด็กเลี้ยงแกะ พระสงฆ์องค์
เจ้าท่านจะหมดความเชื่อถือ

ความเป็นนักการเมืองต้องแยกแยะให้ออกจากการเป็นพ่อค่านักธุรกิจ อันวิสัยของ
พ่อค่านั้นจะปลิ้นปล้อนตลบตะแลงต่อพ่อค้าหรือต่อลูกค้าอย่างไร ก็ยังถือว่าเป็น
กระบวนการชั้นเชิงของการค้าการขาย แต่หากเป็นนักการเมือง ความตลบตะแลงต่อ
ประชาชนเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะนำมาใช้เป็นอย่างยิ่ง เพราะที่ยังเป็นนักการเมืองอยู่ได้ก็ด้วย
ความมีศรัทธาของประชาชน

เพราะประชาชนให้ความไว้วางใจ

ถ้ายังปลิ้นปลอกหลอกหลวงพระสงฆ์องค์เจ้าและประชาชนไปวันๆ ก็อย่าหวังเลยว่า
ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ประชาชนเขาจะโง่เลือกพวกท่านเข้ามาอีก

สัญชาติเด็กเลี้ยงแกะให้ระวังเอาไว้ จะสูญพันธุ์เร็วกว่ากำหนด

ใครก็ตามที่เคยตกปากรับคำไว้กับพระผู้ใหญ่อย่างไรแล้ว กลับไม่ถือปฏิบัติตามให้
เป็นไปตามนั้น ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นคนมีนิสัยตลบตะแลงกับพระ

อย่าปากหวานต่อไปอีกเลยว่า เคารพท่านอย่างนั้นนับถืออย่างนี้ ผลของความ
เคารพนับถือมันต้องมีผลออกมาให้เป็นรูปธรรม อย่าพูดแต่ปาก สิ่งใดทำได้ก็ต้องบอกว่า
ทำได้ สิ่งใดที่ทำได้ก็อย่าไปเที่ยวรับปากว่าทำได้ มันจะกลายเป็นคนขาดสัมมาวาจา

ถ้าเคารพนับถือจริง จะต้องให้พระคุณท่านออกมาดีนรนเรียกร้องย้าแล้วย้าอีกอยู่
ทำไม หากไม่เป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนาจริง พระคุณท่านจะดันดันออกจากปามากัน
ทำไม

ท่านออกมาเที่ยวหาอามิสสินจ้าง หรือเพื่อดับไฟพระศาสนา พิจารณาเอา??

ณ.หนูแก้ว

หลวงตา เราให้พระเจ้าเรื่องของคุณทักษิณเรามา ให้พระเจ้าเอาหัวข้อสำคัญๆ ของคุณทักษิณเราที่ทำประโยชน์แก่โลก เวลามีโอกาสเราจะยกขึ้นพูดตามโอกาส จึงบอกให้พระเจ้าสาระสำคัญๆ ที่คุณทักษิณเราได้ช่วยโลกตลอดมา มีอะไรบ้างที่จุดสำคัญๆ

เราเป็นแต่เพียงเผด็จให้พี่น้องชาวไทยเราทราบทั่วหน้ากัน ให้ต่างคนต่างเอาไปพิจารณา เวลาที่นายกเรากำลังถูกบีบบังคับทุกด้านๆ เลย เราจนสลดสังเวช เพราะเหตุใด เพราะคนที่มาเป็นนายกนี้ผ่านมานานไม่ทราบว่ายุคก็สมัย เรายังไม่เคยเห็นเด่นดวงเหมือนนายกทักษิณเรานี้เลย เราพูดตามความสัตย์ความจริงโดยอรรถโดยธรรม ไม่ปลีกไม่แฉแฉเอียงไปทางไหนเลย เวลาที่คุณทักษิณเรานี้กำลังถูก เหมือนหนึ่งว่าเป็นนักโทษที่แสนสาหัสที่สุดของพวกอันตรายหรือว่ากาฝากมหากภัยรอบประเทศไทยเราเวลานี้ บีบบังคับเข้ามาหาคุณทักษิณของเรา ซึ่งกำลังทำประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นี่เรายกเอกเทศมาเหล่านี้ใครทำได้ คุณทักษิณเราทำได้มาเป็นลำดับลำดับ ดังที่ว่านี้มีอะไรบ้าง

๑. คินหนี ไอเอ็มเอฟ ใช้หนี้เขาก่อนกำหนดทั้งหมด ดิดหนี้เขามานานเท่าไร ใครมาปลดหนี้นี้ได้ ก็คุณทักษิณ ชินวัตร

๒. ปราบปรามยาเสพติด นี่จะทำความให้เป็นหมาขี้เรื้อนด้วยกันทั้งประเทศจะไม่เสียเลย ยาเสพติดนี้ติดได้ทั้งนั้นๆ นี่ก็คุณทักษิณเรา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้เอง เป็นผู้ปราบปรามยาเสพติด จึงค่อยกลายเป็นผู้เป็นคนขึ้นมา รัฐบาลเหล่านั้นเราไม่ได้ตำหนิ เราพูดตามความจริง ที่ตั้งมาก็ยุคก็สมัย ไม่เคยมีใครปราบปรามยาเสพติดนี้ได้ แต่คุณทักษิณเราปราบได้อย่างประจักษ์ทั่วประเทศไทยเราอยู่แล้ว

๓. คอมพิวเตอร์เอื้ออาทรนี้เป็นยังไง (คอมพิวเตอร์นี้จำเป็นในการศึกษา การทำงาน มันแพงครับสั่งจากเมืองนอก ท่านก็ให้ทางเราทำขึ้นมาแล้วขายในราคาถูก คนมีฐานะยากจนจะได้มีใช้กันแพร่หลาย) เออ นี่เราพูดย่อๆ นะ

๔. ๓๐ บาทรักษาทุกโรค (เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข บางคนเป็นโรคหัวใจ โรคนี้ค่ารักษาแพงมาก พอมีโครงการนี้แม้คนจนก็เข้ารับการรักษาได้ เดี่ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับ ถ้าไม่มีโครงการนี้ปานนี้คงตายไปแล้ว) เราก็กี่ไม่เคยได้ยินที่ไหน ก็มีนายกเรานี้ นำมาใช้อยู่เวลานี้เป็นประโยชน์มากมายไม่ใช่หรือ นี่ละเป็นอย่างนี้ เราจะเรียงลำดับมาเป็นข้อๆ ที่นายกเราตะเกียกตะกายสุดกำลังความสามารถ ซึ่งไม่มีใครทำได้ดังที่ข้อเสนอมานี้เลย นายกเราทำได้มาเป็นลำดับลำดับ

๕. หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (อันนี้ท่านไปดูตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่นแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในไทย เขาส่งเสริมให้แต่ละตำบลผลิตของขึ้นมา เช่น สานกระบุง ปุ้งกี หรือทำ

จอบทำเสียม เป็นต้น ในทุกภาคทุกตำบลทำขึ้นมาเป็นสินค้าแล้วรัฐบาลเป็นคนหาตลาดให้นำไปขายต่างประเทศ ทำให้มีรายได้เข้าประเทศจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ต่างประเทศซื้อกันมากมายครับ)

๖. พักชำระหนี้ ๓ ปี (เพราะคนไทยยากจน ภูหนี่ภูลีนกันเป็นหนี่กันเยอะ ท่านบอกให้พักชำระหนี้ไว้ ๓ ปี) ท่านให้พักชำระหนี้ไว้ ๓ ปี เคยมีที่ไหน ท่านทั้งหลายฟังให้ตึนะ

๗. ธนาคารประชาชน(คือไม่ต้องมีหลักประกันอะไรมากมายนัก เพียงมีคนค้ำประกันเขาก็ให้กู้ได้) นี่ท่านก็ทำขึ้นมา

๘.ปราบผู้มีอิทธิพล คอร์รัปชั่น (พวกผู้มีอิทธิพล มือปืน คอร์รัปชั่นโกงกินบ้านเมือง) นี่ท่านก็ปราบมาแล้วได้ผลมาแล้ว ประชาชนได้รับความร่มเย็นมามากต่อมากแล้ว เพราะอิทธิพลนี้บีบหัวบุคคลที่ต่ำกว่า เขี้ยบบลงๆ ตลอด ท่านก็ปราบมาได้แล้ว

๙. หวย ๒ ตัว ๓ ตัว บนดินใต้ดิน(คือแต่ก่อนอยู่ใต้ดิน ผลประโยชน์ตกอยู่กับเจ้ามือ เพราะคนไทยชอบซื้อหวยกันมาก เลยยกมาเป็นบนดิน ผลกำไรก็ตกอยู่กับประเทศชาติเรา เอามาเป็นทุนการศึกษาให้เด็กยากจนครับ) เออ ฟังซินะ

๑๐.ปราบเทพีซีดีเถื่อน (อันนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ ซึ่งเมื่อนอกเขาถือกันมาก เราก็ต้องทำตัวให้เขาเชื่อถือในรัฐบาล ถ้าไม่ทำเดี๋ยวเขาไม่คบค้าซื้อขายกับเรา เราก็เสียหายครับ)

๑๑.การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มเศรษฐกิจ เรียกว่าเอเปค หมายความว่าอย่างไร (คือคนมาประชุมมีแต่บุคคลสำคัญๆ ของประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา จีน ระดับประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีทั้งนั้นแหละครับ เราก็จัดประชุมได้เรียบร้อยดี ไม่มีอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น การจราจรก็สะดวก เพราะช่วงนั้นให้โรงเรียนหยุด เขาให้ครอบครัวมาได้ด้วย ขากลับเขาก็ซื้อพวกผ้าไหมติดมือเป็นของฝากกลับไปด้วยครับ

๑๒.กองทุนหมู่บ้าน ๑ ล้านบาท(เขาให้คนในหมู่บ้านเป็นกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมไปลงทุนในหมู่บ้านตามความจำเป็น)

๑๓.เอเซียบอนด์ (อเมริกาใหญ่เพราะดอลลาร์ ยุโรปใหญ่เพราะเงินยูโร เอเชียเราก็ควรใหญ่เพราะเอเซียบอนด์เหมือนกัน เป็นการให้คนเอเซียใช้เงินสกุลเดียวกัน แต่ยังไม่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ยังค่อยเป็นค่อยไป ท่านเป็นผู้เริ่มครับ) แน่ ท่านเป็นผู้เริ่ม ฟังซินะ

๑๓ ข้อนี้ไม่มีใครทำ ท่านทำได้ กำลังทำมาโดยลำดับลำดับ นี่คือนายกรัฐมนตรีเรากันปัจจุบัน ทำได้ตามที่กล่าวมานี้ ซึ่งไม่มีรัฐบาลใดทำได้แบบนี้ ให้พากันจำเอานะ เราพูด

ด้วยความเป็นธรรม เวลานี้กำลังถูกทุบถูกตีทุกสิ่งทุกอย่าง นายกร้านี้ทำคุณประโยชน์แก่ชาติไทยเราอย่างมหาศาลเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มเป็นนายกมา การประคับประคองกับเมืองนอกเมืองนามาเป็นมิตรเป็นสหาย ทำการซื้อการขายได้รับความสะดวกสบายก็เพราะนายกเรานอกนั้นเราก็ไม่เคยเห็น เวลานี้กำลังถูกบีบบังคับไฟ จึงขอเรียกร้องให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจนายกเรานะ

นายกเรานี้ทำประโยชน์ให้โลกมากมาย เรายังไม่เคยเห็นผู้ใดที่ทำประโยชน์เหมือนนายกเรา แล้วก็ยังไม่เห็นที่ไหนอีกที่จะถูกบีบบังคับไฟจากพวกเปรตพวกผี พวกอันตรายของชาติรอบบ้านรอบเมือง เวลานี้กำลังพวกอันตรายกาฝากมหาภัยกำลังบีบบังคับไฟนายกเราทุกด้านทุกทาง จะเตะนายกเราลงกระป๋อง พวกนี้จะเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นครองบ้านครองเมือง เราย้อนมาหานายกเราเสียก่อน นายกเราไม่ใช่คนทุกซ์คนจน เป็นคนมั่งมีศรีสุขเด่นในประเทศไทย เวลามาทำประโยชน์ให้ชาติไทยจึงไม่มีความกังวลว่าจะเกี่ยวกินดับกินปอดของประชาชน มีแต่ความเสียสละโดยลำดับลำดับมา ความคิดความอ่านทั้งหมดบางคินนอนจนจะไม่หลับก็ได้ เพราะคิดเพื่อบ้านเพื่อเมือง เพื่อผลประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติของตนนั่นเอง คือนายกคนนี้ ที่ได้อุทิศส่ำหทัยพยายามทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมา

เวลานี้กำลังถูกพวกข้าศึกศัตรู อยากรใหญ่อยากโตโดยหาความดีไม่ได้ แต่อยากใหญ่อยากโต อยากมีฤทธิ์มีอำนาจบาตรหลวง แล้วจะขึ้นมาครองบ้านครองเมือง โดยเตะนายกเราคนนี้ซึ่งกำลังอุ้มบ้านอุ้มเมืองให้ตกไป เมื่อนายกคนนี้ตกไป บ้านเมืองก็จะตกไปตามนายกของเรา แล้วพวกนี้ขึ้นครองก็คือจะขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายโดยถ่ายเดียว สมบัติเงินทองข้าวของที่มีอยู่ในบ้านเรือน ที่นายกพุงขึ้นมาโดยลำดับลำดับ ติดหน้ติดสินเขาได้ใช้หนี้สินเขามาเป็นลำดับลำดับนี้ พวกนี้มาครองจะเอาไฟมาเผาหมดเลยละ พวกที่กำลังตีนายก กำลังรุมกินโต๊ะนายกเราเวลานี้ ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจนายกเรา

ไม่ปรากฏว่านายกเราไปทำความเสียหายแก่ชาติของเรา กับพี่น้องชาวไทยคนไหนๆ เราไม่เคยเห็น ที่จะเที่ยวหากินดับกินปอดประชาชนจนเงินในคลังหลวงไม่มีเหลือเลย อย่างนี้ไม่เคยมี แต่รัฐบาลก่อนๆ เคยมีมาหรือไม่มีมาท่านทั้งหลายเห็นไหม รัฐบาลชุดสุดท้ายก่อนรัฐบาลนายกเราจะขึ้นมา นี้ จนกระทั่งคลังหลวงก็จะมีเหลือเลย รัฐบาลอันนี้มันเป็นยักษ์เป็นผีกินบ้านกินเมืองมาโดยลำดับลำดับ แล้วถ้าพวกนี้ได้ขึ้นมาครองชาติบ้านเมืองแล้ว จะจ้องล้างจ้องผลาญล้างกรรมล้างเวร แต่ความจริงคือผูกกรรมผูกเวรกันต่อไป จะมาลบล้างสิ่งทั้งหลายที่เป็นสมบัติของชาติที่มีอยู่ทั้งในคลังหลวงนอกคลังหลวง

จะเกลี้ยไปตามๆ กัน เพราะฤทธิเดชแห่งความเคียดแค้น ของพวกที่กำลังพยายามอยู่เวลานี้

พวกนี้กำลังประจบประแจงทุกแห่งทุกหน กำลังหาพรรคหาพวกเต็มบ้านเต็มเมือง ที่จะยกตัวขึ้นเหยียบชาติไทยของเรา กินดับกินปอดของเราคราวนี้จะไม่เหลือ ไม่ว่าคลังไหนก็ตามอย่าว่าแต่คลังหลวง จะไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าลงพวกนี้ได้ขึ้นคราวนี้แล้ว เวลานี้มันกำลังพยายามเอาเต็มกำลังของมัน แทรกซึมไปทุกแห่ง ยกตัวอย่างเช่นมาทางศาสนา ก็ หลวงตาบัวเอาเชื้อมอบให้ในงานเผาศพท่านปัญญาวัฑโฒ ชาวอังกฤษนี้ เอาเชื้อมอบถวายวัดไปทุกวัดทุกวา รวมแล้ว ๓๙๐ วัด มันไปยึดเอาได้ฉบับใดไม่รู้ เชื้อมอบทำบุญคราวนี้ แล้วก็เอาไปประกาศที่มส. คือมหาเถรสมาคม

ผู้ยกขึ้นประกาศนี่คือใคร ก็คือ นายอุดม เจริญ เราเลยตั้งชื่อเสียใหม่ว่า นายอุดม กำลังเสื่อม เข้าใจไหม เอาไปประกาศขึ้นในมหาเถรสมาคม นี้ถูกขับไล่ไปแล้ว ออกจากสำนักงานพุทธศาสนา แล้วเสือกกลับมาอีก เข้ามาอยู่ที่ท่ามกลางมส.แล้วเวลานี้ แล้วประกาศใบเชื้อมอบของเรา ว่าไปหนุนอะไร (ว่าหลวงตาให้เงินพระเอาไปตัดค้ำตันตันทาน พวกเขา เป็นการจ้างพระ ๕๐๐ บาทครับ) เออ เงิน ๕๐๐ บาท พระบ้านปูลูนี้แหละ ที่ถวายอย่างต่ำก็ ๕๐๐ บาท สูงสุดก็ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นลำดับลำดับ มันได้เชื้อมอบนี้ไป นายอุดม กำลังเสื่อม เอาไปออกในมหาเถรสมาคม ว่าหลวงตาบัวมอบเงินนี้ให้เป็นการไปหนุนไปตันตันทานพวกนั้น ว่าอย่างนั้น

พอมันเริ่มเข้ามามันก็ก่อแล้วใช้ไหม พิจารณาซิ มันเข้ามาแล้วนะเวลานี้ ใครเอาเข้ามาก็ไม่รู้ มหาเถรสมาคมก็มีแต่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โลกและสังฆมณฑลเคารพนับถือ ไปเป็นมหาเถรสมาคมอยู่นั้น เป็นที่ไว้วางใจของพระสงฆ์ทั้งหลาย แล้วท่านทำอะไรอยู่จึงปล่อยให้คนประเภทนี้เล็ดลอดเข้ามาอยู่ในท่ามกลางของมหาเถรสมาคมนี้ได้ แล้วประกาศกัฏฐาความเสียหายขึ้นมาในท่ามกลางนั้น ยังไม่ปรากฏว่ามหาเถรสมาคมองค์ใดตัดค้ำตันตันตันอันนี้ ยังไม่มีใช้ไหม ที่ว่าเชื้อมอบของเราที่มอบไป ว่าไม่จริงอย่างนี้ไม่เคยมีใช้ไหม (ครับ) นี้เสียบด้วยกันหมด มหาเถรสมาคมเหล่านี้จะกลายเป็นที่ซุ่มของโจร แล้วมหาเถรสมาคมอาจจะกลายเป็นมหาโจรขึ้นในสถานที่นั้นก็ได้ เพราะสังฆมณฑลแห่งพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่ไว้วางใจ อาจจะมีเรื่องมีราวอะไรขึ้นก็ได้ นี่ละอุดมมันขึ้นมาอย่างนี้

นี่ละแบบทำของเขา ทำทั้งชาติทั้งศาสนา ทางชาติก็เหยียบนายกทักษิณเรา ทางศาสนาก็เหยียบทางนี้ ฟาดลงไปโดยลำดับ มีแต่พวกนี้ทั้งนั้นที่จะขึ้นมากลืนมากินชาติบ้านเมืองของเรา จึงขอความเห็นใจจากพี่น้องทั้งหลาย ขอได้เห็นใจนายกรัฐมนตรีนเร่ ถึง

จะยากลำบากขนาดไหนให้พากันดูโถงนะ ดูโถงเพือนายกของเราคนนี้ ไม่เคยปรากฏว่าเรายกคนนี้ได้แล้วได้ทำความเสียหายแก่ผู้ใด นอกจากทำเต็มกำลังความสามารถ ดังที่ยกมา ๑๓ ข้อนี้อันนี้เป็นคุณสมบัติประจำนายกเรา ได้ช่วยชาติบ้านเมืองมาถึงขนาดนี้แล้ว จึงควรเห็นใจนายกเรา ให้พากันช่วยอุ้มช่วยชู

นายกเราคนนี้เราแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ จะไม่ทำชาติบ้านเมืองให้ฉิบหายวายปวงตั้งมหาภัยที่มันหว่านล้อมปากหวานอยู่เวลานี้ ซึ่งจะขึ้นเหยียบทั้งนายกเรา เหยียบทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้แหลกไปตามๆ กัน พวกนี้แน่นอน ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ นายกเราคนนี้ไม่มีที่จะไปทำชาติบ้านเมืองให้ล่มจม มีแต่ดีแต่ดีอันอุ้มชาติบ้านเมือง แต่ก็ถูกพวกเปรตพวกผีนี้ตีโดยลำดับ จึงขอให้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศได้เห็นใจนายกเรา หากว่าจะมีการหย่อนบัตร คนหนึ่งให้หย่อน ๕ ใบเลยนะ อย่าหย่อนธรรมดา อ้าว พุดตามความจริง นายกเราทำประโยชน์ขนาดไหน ไม่เคยทำความเสียหาย แต่ถูกเหยียบถูกย่ำทำลายโดยหาเหตุผลไม่ได้ หาอรรถหาธรรมไม่ได้

พี่น้องทั้งหลายไม่เห็นใจคนอย่างนายกทักษิณเรานี้ ท่านทั้งหลายจะไปเห็นใจใคร หรือไปเห็นใจพวกกำลังกลืนอยู่นี้หรือ เอาไปพิจารณานะ นี่ละเราสลดสังเวช เราฟังด้วยความเป็นธรรมทุกด้านทุกทาง ว่านายกของเราคนนี้ไม่เคยทำความเสียหายแก่ผู้ใด มีแต่อุ้มชาติบ้านเมืองทุกแง่ทุกมุมจนจะเป็นจะตาย ดังที่ยกขึ้น ๑๓ ข้อนี้ นี่เป็นคุณธรรมหรือคุณสมบัติของนายกเราที่ทำอยู่เวลานี้และทำเรื่อยมาอย่างนี้ นอกนั้นพวกนั้นเขาทำข้อไหน เห็นไหม ไม่มี มีแต่จะมากอดกลืนคอยกินโต๊ะกัน กินโต๊ะนายกแล้ว กินโต๊ะคนทั้งชาติ พวกนี้เอานายกเป็นคนหนึ่ง รุมกินโต๊ะนายกแล้วจะรุมกินโต๊ะคนทั้งชาติ ศาสนาจะไม่มีเหลือจากคนประเภทนี้ ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ เราพุดด้วยความเป็นธรรม จึงขอให้เห็นใจนายกเรา

ให้พากันอุ้มชูนายกเรา นายกเราคนนี้ ในสายตาของธรรมรับรองได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะไม่ทำลายชาติบ้านเมือง มีแต่จะยกขึ้นโดยลำดับลำดับเต็มความสามารถเท่านั้น แต่ตรงกันข้ามแล้วร้อยทั้งร้อยกินกลืนทั้งนั้น ที่เห็นเวลานี้กำลังทำลายนายกเราอยู่ ท่านทั้งหลายหาคนเช่นไรมาเป็นนายก หายักษ์หาผีก็เคยเห็นมาแล้วใช้ไหม จนบ้านเมืองของเราจะจมๆ นี้ก็มีนายกคนนี้มาฟื้นขึ้นมาให้เห็นประจักษ์อยู่เวลานี้ พวกนั้นก็ตามจ้องล้างจ้องผลาญมาตลอด ให้ท่านทั้งหลายทราบนะ พวกนี้กำลังจ้องล้างจ้องผลาญจะทำลายนายกเรา แล้วจะขึ้นเป็นยักษ์เป็นผีกินบ้านกินเมืองให้สมใจ เข้าใจไหม พิจารณาให้ดีนะ

ในกาลคราวหน้าก็จะมีการคัดเลือกกัน เราพูดอย่างตรงไปตรงมา ให้เห็นใจนายกเรา เอา คนหนึ่งฟาด ๕ บัตรก็ไม่เป็นไร ถ้าหากจะเสียหายเพราะการหย่อนบัตรให้นายกนี้ เอาหลวงตาบัวไปฆ่าเลย หลวงตาบัวรองรับเลยนะ แต่คนเหล่านั้นเราไม่รองไม่รับ จะรับได้ แต่ว่าจมน้ำ ถ้าพวกนี้ขึ้นมา จะไม่มีเหลือชาติไทยของเรา เราพูดได้เท่านี้ สำหรับนายกเรานี้รับรองเลยว่าจะไม่ทำชาติบ้านเมืองให้ล่มจม นอกจากจะพุง แต่ถูกกลั่นถูกแกล้งทุกแบบทุกฉบับ จนนายกของเราเป็นผู้ต้องหาอันใหญ่หลวงในท่ามกลางแห่งเปรตผีทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้น

ให้พวกนี้เห็นใจนายกเรานะ เราไม่หาคนเช่นนี้เราจะไปหาคนเช่นไร เราหามามากแล้วเราไม่เคยเจอ เรามาเจอนายกคนนี้ เรารู้ว่าภูมิใจที่ได้นายกนี้ขึ้นมา คนเราเฝ้าเรื่องที่จะให้มันถูกทุกด้านทุกทาง ไม่ว่าเขาว่าเราทั่วโลกมันไม่ถูกทุกอย่างแหละ ย่อมผิดพลาด ไม่มีเจตนาที่ผิดพลาดได้ เช่นเราเหยียบหนามนี้เราไม่มีเจตนาจะไปเหยียบ มันก็เหยียบได้เวลาเราผลอ อันนี้ก็มีธรรมดา ให้เห็นใจกันนะ ท่านทั้งหลายจะไปหานายกคนไหนอีก ถ้าสมมุติว่านายกคนนี้ถูกเขาปิดลงในกระป๋อง เอา ใครจะมาเป็นนายก เราบอกได้เลยว่ายักษ์ผีทั้งนั้นที่จะมาเป็นคราวหน้า ชาติไทยของเราจะจม

สำหรับนายกเราคอนี้ไม่มี พูดตรงๆ เลย ท่านทั้งหลายจำเอานะ ภาษานี้เป็นภาษาของธรรม ไม่ใช่ภาษาหลอกลวงต้มตุ๋นผู้ใด ให้ถือนี้ไปพิจารณา คนทั้งประเทศ เอา อุ่มกันเป็นยังงี้อุ่มนายกคนนี้ นายกคนนี้จะพาชาติไทยของเราจมทั้งชาตินี้ เอาให้เห็นเสียที แล้วเอาหลวงตาบัวไปฆ่าเลยนะ หลวงตาบัวนี้พูดหลอกลวงโลก เอาไปฆ่าเลย ถ้านายกทักษิณชินวัตรนี้จะพาพี่น้องล่มจม ให้เอาหลวงตาบัวไปฆ่า แล้วมีเจตนาร้ายต่อพี่น้องทั้งหลาย เอาหลวงตาไปฆ่าเลย เราดึงออกมาตั้งแต่เจตนาของนายกที่จะช่วยบ้านเมือง ก็เพราะเห็นว่าบ้านเมืองนี้จะไปไม่รอด ท่านก็เป็นผู้มีสมบัติเงินทอง ในประเทศไทยใครเก่งกว่าท่านเรื่องสมบัติเงินทอง ท่านไม่สนใจที่จะกินดับกินปอดคน มีแต่ช่วยชาติบ้านเมืองเต็มกำลังความสามารถตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ ผลงานปรากฏเด่น ๑๓ ข้อตั้งที่พูดตะกี้นี้ ผลงานของใครเอามาแข่งซิ คนเช่นนี้หรือคนที่ทำลายชาติ ฟังซิ ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้

มีตั้งแต่พวกประจบประแจงเลียแข้งเลียขาทุกหย่อมหญ้าเป็นตาสับปะรด แม้นายกเองท่านก็ ประหนึ่งว่ามองหานายกไม่เห็น มีแต่เสียนแต่หนามรอบด้านรอบท่านตลอดเวลา ตัวนายกเองก็มองหาตัวท่านไม่เห็น เพราะเหตุไร มีแต่เสียนแต่หนามรุ่มลุ่มที่จะเหยียบจะย่ำทำลายท่าน ให้ท่านทั้งหลายมองเข้าไปหานายก ให้เห็นนายกเรานะ นายกเราคอนี้เป็นคนเช่นไร มองกันให้เห็นนายกนะ เวลานี้นายกเราถูกรุมล้อมด้วยเสี้ยนด้วยหนาม ด้วย

พิชด้วยภัยทุกประเภท จะทำลายนายคนดีของเรานี้ให้จม จะให้เหลือตั้งแต่คนชั่วที่สุด ยอดช้วนั้นเข้ามาครองบ้านครองเมือง ท่านทั้งหลายจะรับได้ไหม ถ้ารับไม่ได้ให้ฟังคำนี้ให้ ตีนะ เอละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน

ผู้กำกับ กราบเรียนหลวงตาครับ ขณะที่หลวงตาแสดงธรรมะนี่นะครับ ที่สวนแสง ธรรมมีทั้งพระทั้งประชาชนประมาณพันคนรับฟังการถ่ายทอดสดตอนนี้ครับ ตอนที่หลวง ตากล่าวเมื่อก็ คนหนึ่งหย่อนห้าบัตรไม่ได้ครับ ต้องทั้งครอบครัว หัวหน้าครอบครัวพาลูก พาหลานบริษัทบริวารไปหย่อนห้าบัตรสิบบัตรก็ได้ หย่อนให้นายครับ เดี่ยวอุดมมันจะว่า หลวงตาพูดผิดอีกครับ

หลวงตา เราพูดว่าไง

ผู้กำกับ บอกคนหนึ่งไปหย่อนสิบบัตรห้าบัตร อาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งครับ ต้อง หัวหน้าครอบครัว พาบริษัทบริวารไปหย่อนบัตรได้ตามจำนวนคนในครอบครัวครับ กฎหมายเลือกตั้งเขาให้หนึ่งคนหย่อนได้หนึ่งบัตร

หลวงตา ผู้รู้กฎหมายก็ไปหย่อนซี เราพูดตามเรื่องอรรถเรื่องธรรมต่างหาก เรา ไม่ได้พูดเรื่องกฎหมาย เราเรียนธรรมเราพูดเรื่องธรรม คนหนึ่งหย่อนสิบก็ได้ธรรม เพราะ คนนี้เป็นคนดี หย่อนสิบยี่สิบได้เป็นธรรม กฎหมายเขาจะบอกว่ายังงไรเราไม่รับทราบ อัน นั้นกฎหมาย เรื่องธรรมเรื่องวินัยเป็นเรื่องของเรา เราพูดเป็นธรรมเป็นวินัยต่างหาก ก็บอก แล้วว่าเราพูดเป็นธรรม เข้าใจไหม เราไม่ได้พูดเป็นกฎหมาย เข้าใจหรือ

ผู้กำกับ คือตอนนี้มันมีขบวนการจะล้มรัฐบาล ล้มนายกรัฐมนตรี มันออกมา แปลก ๆ การ์ตูนเขาก็ลงอยู่ทุกวันช่วงนี้ ออกมาแปลก ๆ

หลวงตา นั่นละให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะ ภาษานี้เป็นภาษาธรรมจะไม่โกหก ท่านทั้งหลาย ถ้าฝันไปเอนไปตามที่เขาวานี้จมแน่นอน นายกราก็จมชาติไทยทั้งชาติจม พวกนี้จะขึ้นมาเหยียบให้แหลกหมด จำให้ตีนะ เราหาที่ไหนหาคนดี หามาตั้งแต่เมื่อไรฟัง มาเจอเอาคนนี้ เมื่อมาเจอแล้ว พวกเปรตพวกผีจะมาเอาลงทะเลแล้วเราเอาขึ้นมาให้ได้ อย่าลืมคนหนึ่งฟาดห้าบัตรก็ได้

ผู้กำกับ กราบเรียนอีกข้อหนึ่งครับว่า หลวงตารักท่านนายก ออกมาช่วยชาตินี้ก็ เพื่อนายทางอ้อมด้วย แต่นายก็ไม่เห็นรักหลวงตาสักครึ่งหนึ่งของหลวงตาเลย

หลวงตา ใครจะรักเรายิ่งกว่านายกรักเรา และใครจะรักยิ่งกว่าเรารักนายก แล้วใคร จะรักยิ่งกว่าเรารักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ เข้าใจไหม? เรามันรักหลายชั้นขนาด นั้น นายกรท่านก็ทำอย่างนั้นทำเพื่อชาติเพื่อศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วย นั้น เราก็รักแบบ

เดียวกันมันก็เข้ากันได้ซิ ไอ้พวกที่รักแหวกแนวมันทำลายชาติศาสนา พระมหากษัตริย์อยู่เวลานี้ เข้าใจหรือเปล่าละ

ผู้กำกับ ต่อเลยครับ ถ้าเป็นแบบนี้ถ้านายกได้มากราบหลวงตา ลูกศิษย์เขาก็หวังอยากจะให้...

หลวงตา กราบไม่กราบไม่จำเป็น นายกไม่จำเป็น ขอให้ทำหน้าที่ด้านที่ท่านทำไปแล้ว เราพอใจ เข้าใจหรือ ทำหน้าที่อุ้มชาติบ้านเมือง เรื่องของท่านเป็นเรื่องของท่าน เรื่องของเราเป็นเรื่องของเรา ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำหน้าที่ไป เรียกว่าทำคุณด้วยกันพอแล้ว ถูกต้องแล้วเข้าใจไหม อะไรจะต้องมาประจบประแจงกันอย่างนั้นไม่เอา หลวงตา บัวไม่เอา เราไม่หาทางคุณอย่างนี้ เข้าใจ?

ผู้กำกับ ขออนุญาต เขาอยากให้หลวงตาสะท้อนจากสื่อมวลชนต่างๆ หรือหัวใจของคนไทยตอนนี้ ว่านายกนั้นชอบปากไวใจเร็ว แล้วก็ชอบทำอะไรมันใจตัวเองมากเกินไป

หลวงตา อันนี้เราก็เห็นใจ เรื่องปากไวใจเร็วนี้มันเป็นธรรมดาที่กำลังความสามารถของคนที่จะออกทางไหนๆ ที่จะช่วยชาติบ้านเมืองต้องออก บางทีมีแรงบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดา เหมือนเขาถากไม้ ไม้ที่เรียบๆ เขาก็ถากธรรมดา ไม้ที่คดที่งอเขาก็เอาอย่างหนักมือๆ นี่นายกควรจะเน้นหนักเป็นบางครั้งบางคราว ฟัน้องทั้งหลายก็ให้เห็นใจนะ การตอบการโต้การพูด บางทีจะลักษณะดุต่อบ้าง อย่าไปสนใจกับกิริยานี้ ให้สนใจในเจตนาดีของนายกเรา เข้าใจไหม ออกมาจากเจตนาดี กิริยาทำทางนั้นย่อมจะผิดสายหูสายตาคนบ้าง ขอให้เล็งดูเจตนาของผู้อุ้มชาติบ้านเมืองก็แล้วกัน นายกไม่มีเจตนาเสียหายต่อชาติบ้านเมือง แต่กิริยาที่พูดออกมานั้นคนจับไปได้ทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละ โอ๊ย ดูบ้างอะไรบ้าง เข้าใจหรือ

อย่างหลวงตาบัวนี่เขาเหมาพอแล้วจนไม่มีอะไรจะใส่คำดูหลวงตาบัว เขาว่าหลวงตาบัวดู หลวงตาบัวก็เฉย ก็เพราะหลวงตาบัวทำประโยชน์ให้ชาติ นี่นายกเราก็เหมือนกัน อันนี้ควรฟัน้องทั้งหลายจะเห็นใจ บางทีพูดปากไวใจเร็วหรืออะไร ก็ควรที่จะเห็นใจ เจตนาสำคัญมากนะ อย่าไปถือแต่ปากไวใจเร็วอย่างเดียว ให้ถือเจตนาเป็นสำคัญ คนหนึ่งจะเป็นจะตายอยู่แล้ว อุ้มชาติบ้านเมืองขึ้นมา ควรจะออกแง่ไหนที่เห็นว่าจะจะเป็นความถูกต้องดีงามก็ออกๆ อย่างช้าอย่างเร็วอะไรออกได้ทั้งนั้น ปากไวใจเร็วออกได้ทั้งนั้น ปากช้าปากก็ปากไปอย่างนั้นไม่เอามาเล่น นายกเราไม่ใช่คนไปต้องมีปากพูดบ้างซิ เข้าใจหรือพูดเพื่อชาติบ้านเมือง

ผู้กำกับ อีกข้อหนึ่งครับ ที่เลือกผู้ว่าฯกทม. ที่เขาไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ใช่ว่าจะรักประชาธิปัตย์ แต่เขาเห็นว่าต้องเลือกคนไปคัดค้านเอาไว้บ้าง ทีนี้ถ้าเกิดมาใช้กับการเลือกตั้ง ส.ส.มันก็จะไม่เลือกพรรคไทยรักไทย มันจะเกิดเสียหายประเทศชาติบ้านเมือง ตามที่หลวงตาเทศน์นี้แหละครับ เพราะฉะนั้นหลวงตาให้เป็นคติหน่อยครับ

หลวงตา เลือกอันนี้ถือว่ามาคัดค้าน มากล้นมากินชาติไทยเรานะ ถ้าพวกนี้ได้ไปแล้วมากล้นทั้งนั้นนะ ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ เป็นยังงี้ถูกต้องไหมที่พูดนี้ พูดมันหลงหน้าหลงหลังนะ

ผู้กำกับ ถูกครับ ไม่หลงแล้วครับ ต่อยาว ๆ อีกหน่อยครับ

หลวงตา เลือกไปไว้สำหรับคัดค้านบ้าง แล้วเขาได้คิดหรือเปล่าว่า เลือกไปไว้สำหรับงาบชาติไทยเราด้วย อย่างนั้นไม่เห็นพูดล่ะ นี่แหละตัวใหญ่ตัวสำคัญอยู่ตรงนี้นะ เข้าใจไหมงาบเลย ท่านทั้งหลายรู้ไหม ใจตื่น ๆ ไม่ได้นะ ต้องคิดให้กว้างขวางซิ มีอะไรอีกล่ะ

ผู้กำกับ เต็มวันหลาย ๆ คนเขาเหมือนกับจะหมองใจท่านนายกอยู่หลาย ๆ เรื่องหลาย ๆ ราว โดยเฉพาะลูกศิษย์หลวงตายังเข้าใจมากน้อยใจมาก ว่าไม่เห็นมาตอบแทนหลวงตาเกี่ยวกับเรื่องพระศาสนาต่าง ๆ ให้หลวงตาเหนื่อยยากอยู่ ลูกศิษย์เขาสงสารหลวงตา เรื่องศาสนานี้หลวงตาทนความทุกข์ยากลำบาก ออกมาช่วยศาสนาเอาไว้ ช่วยศาสนาไว้รอด ชาติก็รอด พระมหากษัตริย์ก็รอดด้วย แต่นายกยังเฉยเมยเหมือนกับปล่อยปละเลยไม่สนใจ

หลวงตา อันนี้เราอย่าไปพูดว่านายกไม่สนใจโดยถ่ายเดียว ผิดนะ นายกรัฐมนตรีแวดล้อมหรือสิ่งควบคุมอยู่อย่างลึกลับ ๆ ที่ควรจะออกเง้ไหนก่อนเง้ไหนหลัง นายกต้องคิดเต็มกำลังความสามารถ เวลานี้ที่นายกยังแสดงออกไม่ได้เพราะเป็นจังหวะที่จะคอยเงียบเสียก่อนก็ต้องเงียบ เงียบทางอื่นทางใดก่อนก็ทำทางนั้นก่อน แล้วควรจะแยกมาทางนี้เมื่อใดก็แยก ไม่ใช่ตุ้มตามจะเอาให้ได้ยังไง ๆ เข้าใจหรือ ให้เราเห็นใจนายกนะ อะอะอะมากี่จะให้ตามใจ ๆ ไอ้พวกเปรตพวกผีมันมีมากขนาดไหน ควรจะออกช่องไหน ๆ พอเหมาะพอดีให้เห็นใจนายกด้วยนะ เราเห็นใจนายกเราจึงไม่ว่าอะไรกับนายก อะไรที่มันเกี่ยวข้องพัวพันกับนายกโดยเฉพาะ เราไม่เข้าไปแตะ อันใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับนายก เราพูดไปตามอรรถตามธรรมไปเลย อันนี้ก็เหมือนกันเรื่องศาสนานี้ มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่นายกจะแสดงออกยากก็มี เข้าใจหรือ คือต้องเก็บไว้เป็นจังหวะ ๆ เราก็เห็นใจเหมือนกัน เข้าใจแล้วนะ

โยม เข้าใจค่ะ แต่พอเห็นหลวงตาเหนื่อยมาแล้วหลวงตาก็เปลี่ยเจ้าค่ะ
หลวงตา เปลี่ยก็เปลี่ยเราก็ออมรับว่าเปลี่ย เรื่องก็เป็นเรื่อง หนักเบาเราจะ
พิจารณาไปตลอด

ผู้กำกับ ลูกศิษย์เขาหมดกำลังใจหรือน้อยใจว่าหลวงตารักนายกแสนรัก แต่นายกนี้
ควรจะรักหลวงตาโดยเฉพาะพระศาสนา เป็นนายกมีโอกาสจะช่วยได้แล้วไม่ช่วยไม่ยื่นมือ
มาช่วยประคองพระพุทธศาสนา ปล่อยให้หลวงตาอีก อย่างที่หลวงตาก็เทศน์ไม่เห็นมีใคร
ออกมาเลย มีแต่หุดหัวอยู่ในกระดองกันหมดทั้งพระทั้งโยมนะครับ

หลวงตา ก็อย่าหุดหัวโผล่ออกมาบ้าง หือ (หัวเราะทั้งศาลา) มันยังหุดอยู่หรือ
เดี๋ยวนี้โผล่ออกมาซิ อันนี้มันลำบากมากอยู่นะ นายกเป็นจุดส่วนรวม เรื่องเข้าไปถึง
นายกแล้วนายกจะควรแสดงอะไรๆ บ้างสิ่งแวดล้อมนายกมีอยู่เยอะ เข้าใจไหม อันใดที่
ควรจะทำในแง่ใดเวลาใด นายกเราจะพิจารณาเอง นายกเป็นลูกศิษย์พระ บวชวัดเจตีย์
หลวง ท่านจะไปไหน แต่โอกาสที่แสดงออกไม่ได้มีก็ต้องเก็บไว้ก่อน เมื่อโอกาสมีเมื่อไรจะ
ออกทันทีๆ เข้าใจหรือ เรื่องก็เป็นอย่างนั้น ให้เห็นใจก็แล้วกันนะ ให้เห็นใจนายกเรา
ขอให้พี่น้องทั้งหลายอ้อมนายกเราไว้ให้ดีนะคราวนี้ ไม่งั้นพวกมหาภัยกษัตริย์จะกลืนหมด
จะกลืนนายกจะกลืนคนทั้งชาติ เพราะฉะนั้นให้สงวนนายกเราไว้แล้วเท่ากับสงวนคนทั้ง
ชาติไว้ให้แน่นหนามั่นคงตามเดิม เพราะนายกเรานี้จะเรียกว่าเท่าที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ผู้ทำลาย
ชาติ ผู้ส่งเสริมชาติ ต่อไปนี้นายกราก็เป็นผู้ส่งเสริมชาติเช่นเดียวกัน จึงให้พากันพยุคนายก
เราไว้ เพื่อเป็นหลักของชาติไทยเรา ถ้านายกเราล้มตุมไปเสียอย่างเดียวชาติไทยจมไปหมด
นะ จำให้ดีคำนี้ จำให้ดี มันมีแต่ปากกว้างๆ คอยจะงาบชาติไทยของเรา เข้าใจ?

ผู้กำกับ ถ้าหลวงตากล่าวอย่างนี้แล้ว ลูกศิษย์หลายคนก็คงจะเข้าใจถูกต้อง อย่าไป
ถือนายกหลวงตายังไม่ถือนะ ยังรักเหมือนเดิม

หลวงตา อย่าไปถือนะถือนายก ให้ถือนะเจตนาของนายกเป็นสำคัญที่อ้อมชาติบ้านเมือง
ให้แน่ใจเลยว่านายกคนนี้ไม่ทำลายชาติ เข้าใจแล้วหรือคำนี้ล่ะ ที่นอกจากนี้จมทั้งนั้นแหละ
มันจะเอาให้จม จำหรือยังข้อนี้ล่ะ เวลานี้กำลังรุมเข้าจะเอาให้ชาติไทยจม เอานายกจมก่อน
แล้วชาติก็ตามไปที่หลัง จม ต้องให้พยายามอ้อมนายกๆ เอาไว้ เท่ากับอ้อมชาติของเราไว้
เข้าใจหรือ อย่าปล่อยนะ พุดนี้เป็นเสียงธรรมด้วยนะ ถ้าปล่อยนายกๆ ให้เขาเหยียบ ชาติ
ไทยถูกเหยียบด้วย เข้าใจหรือ ถ้านายกๆ ของเราคนนี้ยังคงเส้นคงวาอยู่แล้วชาติไทยยังไม่
จม จำให้ดีคำนี้ก็ดี

โยม สาธุ

หลวงตา.เอ่อ จำให้ตึนะ คำนี้เป็นภาษาวรรณ เราพูดอย่างตรงไปตรงมา นายกฯ คนนี้จะเป็นผู้อุ้มชาติ อุ้มศาสนาโดยตรงอยู่แล้วทั้งโดยอุ้มด้วยเข้าใจหรือ ให้เชื่อไว้เลย นายกฯ คนนี้ไม่ใช่ผู้ทำลายชาติ ผู้ทำลายศาสนา แต่เป็นผู้อุ้มชูทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วย จำเอานะ

โยม สาธุ

หลวงตา.เวลาถูกขับอย่างนี้ พี่น้องทั้งหลายต้องช่วยนายกฯ เรานะ นายกฯ เราช่วยชาติมาเท่าไร เราจะช่วยนายกฯ คนเดียวไม่ได้หรอกคนทั้งชาตินะ เอา อุ้มนะ หนักขนาดไหนเอาทั้งประเทศอุ้มนายกฯ เราให้ได้ ถ้านายกฯ เรานี้หลุดมือไปแล้ว ชาติหลุดไปพร้อมกัน จำให้ตึตรงนี้ จำได้ยัง อ้าว เราพูดตามความจริง เรามั่นใจที่สุดเลย นายกฯ เราคนนี้จะพาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ตลอดถึงเมืองนอกเมืองนาประสานกันเข้าได้มากมาย เวลานี้ นายกฯ เราคนนี้เท่านั้นเข้าใจหรือ

โหเราพูดจริง ๆ เราเป็นคนกลาง เราเป็นธรรม เราดูทุกแง่ทุกมุมหนักเบา เราสงสาร นายกฯ เราอุตส่าห์พยายามทำเต็มกำลังความสามารถ แล้วถูกกดถูกขี้ถูกบังคับทุกแง่ทุกมุม นี่ที่เราสงสาร จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายช่วยนายกฯ เราเข้าใจไหม ยกนายกฯ เราขึ้นมา กำลังถูกบีบบังคับเวลานี้ เข้าใจแล้วนะ ทุกคน ๆ ให้ยก

ผู้กำกับ สิบสามข้อที่พระท่านเอามาให้หลวงตานี้เพียงแต่ว่ายังไม่หมดนะครับ ผลงานนายกฯ ทำไว้ระยะสี่ปีนี่มากครับ มากกว่านี้

หลวงตา นั้นแล้ว เราให้เอาย่อ ๆ มาก่อน เราจะพูด ให้พระท่านเก็บอีกทีหนึ่ง ให้ไปค้นคว้าเอามา คุณสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่นายกฯ เราทำไว้ต่อชาติ ให้ออกมา พวกนั้นมันทำอะไรไว้ นี่ละตาสับปะรดที่มันจะเหยียบหัวนายกฯ เรา ซึ่งเท่ากับเหยียบหัวคนทั้งประเทศ

ผู้กำกับ มาหนึ่งบาทครับ

หลวงตา นั้นค่อยไหลซึมเข้ามาทองคำเรา บอกว่าประเภทไหลซึมค่อยซึมเข้ามาอย่างนี้เรื่อย ๆ ซึมมาไม่ขาดนะ ซึมมาอยู่เรื่อย ๆ ให้สมเจตนาของเราเถอะ สละชีวิตเพื่อชาติ เพื่อศาสนา พระมหากษัตริย์มาตั้งแต่วันร้องโอดโอยเลยละ เราไม่มีอะไรเสียตายเลย เพื่อชาติ เพื่อศาสนา พระมหากษัตริย์ของเราเท่านั้น

เราจึงเห็นว่านายกฯ เรานี้เป็นผู้ที่จะอุ้มชาติ ศาสนาแล้วเราจึงยก เพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายยกด้วยกันทั้งประเทศเลยนะ จำให้ตึ นายกฯ คนนี้ละจะเป็นผู้ยกชาติ จะเป็นผู้นำศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป นอกนั้นเราไม่รับรอง มีแต่ฟันแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลา เราเชื่อไม่ได้ เราเชื่อคนนี้ เข้าใจหรือ ที่ดำเนินมานี้ไม่มีอะไรเสียหายต่อชาติ

บ้านเมือง เราพิจารณาหมดมีแต่อุ้มชาติตลอดมา ไม่ชมอย่างนี้จะไปชมอะไร ไหนว่าอะไร
อีกให้พร

โยม หลวงตาเจ้าคะ พอตื่นนอนดูเขาพูดคำวันนี้ก็ใจมากเลย เขาบอกหนู ถ้าฟัง
เทศน์หลวงตาแล้วเชื่อหลวงตาไม่มีทางจม หนูเชื่อเขาเพราะว่าเขาไม่สบาย คือเขารู้ว่าเป็น
มะเร็งก็รู้ว่าหมดหวังทุกคนแล้ว แต่ตัวเขาเองเขาเชื่อในหลวงตา เขาก็ทำภาวนาอะไรไป
เขาก็หายมา คิดไปแล้วห้าปีแล้ว เขาก็เลยบอกกับหนู ถ้ามาฟังเทศน์หลวงตาแล้วเราทำ
ตามที่หลวงตาสอน ไม่มีทางจมหรือเขาบอก

หลวงตา อันนี้เราจะยกขึ้นอีกทีหนึ่งนะ โรคเรานี้แหละ หมอเขาไม่กล้าพูดให้ฟัง เขา
ตรวจแล้วเป็นมะเร็งในลำไส้จะตายในไม่ช้านี้ เขาบอกชัดเจนเลย หมอเขาไม่กล้าพูดให้เรา
ฟัง เขาซุบซิบกันในวงหมอดูด้วยกันมันก็กระจายออกมา ว่าปีที่เราจะช่วยชาตินั้นเป็นปีที่เรา
จะตายเข้าใจไหม เราก็บอกแล้ว ถ้าไม่มีอะไรเข้ามาต้านทานเอาไว้ เราจะทำในชน
พรรษา นี้เราก็บอก ทีนี้อยู่ๆ ก็ผิงขึ้นมา พอเราร้องโกกขึ้นจะช่วยชาติเท่านั้น อันนี้ก็พร้อม
กันขึ้นพร้อมกันเลย เดียวนี้ได้หกปีแล้วยังไม่ตาย

โยม มันหายไปแล้ว

หลวงตา ก็หายไปแล้วละ

โยม มันตกทะเลไปแล้ว

หลวงตา นี่เราพูดตามความจริงนะ อำนาจของชาติ ของศาสนา พระมหากษัตริย์
ช่วยพยุงเราให้ได้ช่วยชาติเข้าใจไหมละ

โยม สาธุ ขอหลวงตาถอนมธาดุขันธุ์หน่อยนะคะ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz